

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH

Nhiều hoạt động thiết thực “Đền ơn đáp nghĩa”

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần củng cố ủy, chính quyền và nhân dân chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình, đối tượng chính sách.



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Thái Thụy.

Những ngày tháng 7 này, ngôi nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Vạnh, thôn Kim, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) thêm ấm cúng bởi sự thăm hỏi, động viên của các đoàn thể, bà con địa phương và các đơn vị quân đội trên địa bàn. Bà Vạnh có chồng là liệt sĩ Lại Thế Liên hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, sức khỏe yếu, mấy chục năm sống trong ngôi nhà đã xuống cấp với con gái mắc bệnh bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Được Ban CHQS thành phố Thái Bình hỗ trợ 80 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của người thân, ngôi nhà tình nghĩa rộng 80m² đã được xây dựng. Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ phương tiện, ngày công. Trong ngôi nhà mới, bà Vạnh xúc động: Gia đình xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng và Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương, bà con lối xóm đã quan tâm đến công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, động viên, giúp đỡ gia đình chúng tôi để cuộc sống vui bớt khó khăn.



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Thái Bình ủng hộ vật chất, ngày công xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

Ở Hưng Hà, chính sách hậu phương quân đội, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” cũng luôn được lực lượng vũ trang (LLVT) huyện quan tâm, thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định. Từ năm 2012 đến nay, Ban CHQS huyện đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối

với 14.572 người có công với cách mạng; thẩm định và đề nghị xác nhận liệt sĩ cho 22 trường hợp, trong đó có quyết định công nhận 10 liệt sĩ; tiến hành giám định và chi trả trợ cấp thương tật cho 76 thương binh; phụng dưỡng 2 mẹ Việt Nam anh hùng. Hàng năm, Ban CHQS huyện vận động 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền gần 150 triệu đồng, xây dựng được 3 nhà tình nghĩa, đồng đội với tổng số tiền gần 450 triệu đồng. Thượng

tá Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Bám sát hướng dẫn của cấp trên, Ban CHQS huyện chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện đúng bộ các nội dung theo từng phần việc cụ thể với phương châm “giải quyết đúng người, đúng chế độ, không bỏ sót đối tượng, không gây phiền hà cho người dân”. Cùng với đó, LLVT huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến

sĩ nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa và tổ chức thực hiện tốt hơn chính sách hậu phương quân đội.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội. Là cơ quan trung tâm trực tiếp thực hiện các chính sách, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tập trung rà soát, xác minh, giải quyết triệt để với tinh thần cần trọng “đầy đủ, kịp thời, công bằng, dân chủ, công khai”, không để sót, để đối tượng chính sách thiệt thòi. Từ năm 2020 đến nay, thực hiện các Quyết định số 19, 62, 142 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ CHQS tỉnh đã xét duyệt và báo cáo Quân khu và báo cáo tỉnh 2.385 hồ sơ, đối tượng, thực hiện chi trả trợ cấp với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng. Tổ chức xét duyệt, thẩm định báo cáo Quân khu ra quyết định xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ và hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng với số tiền trên 14 tỷ đồng, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc. Tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức tìm kiếm, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh, hoàn thành cơ bản việc thực hiện để an tìm kiếm, xác định danh tính và quy tập hài cốt liệt sĩ. Cán bộ, chiến sĩ đã quyết góp, ủng hộ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thân nhân liệt sĩ già yếu có đơn, thương bệnh binh nặng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách vào dịp lễ, tết; xây 12 nhà tình nghĩa với số tiền trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ 10 số tiết kiệm cho đối tượng chính sách trên địa bàn trị giá 100 triệu đồng...

Đại tá Vũ Văn Định, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn dành những tình cảm thương yêu và việc làm thiết thực để tri ân người và gia đình có công với cách mạng; qua đó tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

TRINH CƯỜNG

ĐÔNG HƯNG

Phát huy sức trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 5 năm qua, tuổi trẻ huyện Đông Hưng đã thực hiện các công trình, phần việc cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững các tiêu chí nông thôn mới (NTM), hướng đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Anh Vũ Hữu Quang, Bí thư Huyện đoàn Đông Hưng cho biết: Giai đoạn 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn trong huyện đã thực hiện 429 công trình, phần việc thanh niên các cấp, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn trao 5 công trình nước sạch cho các gia đình khó khăn; trao tặng 1 khu vui chơi “Hành trình thứ hai của lớp xe”; trồng mới 5 hàng cây xanh với

lắp điện chiếu sáng đường quê; tặng ghế đá cho nhà văn hóa các thôn, hỗ trợ gia đình khó khăn thông qua mô hình địa chỉ xanh tình nguyện... Ngoài ra, các cấp bộ đoàn, hội trong huyện còn tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng ra quân lập lại trật tự mỹ quan đô thị, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường; đồng thời tiếp tục duy trì có hiệu quả các mô hình thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của mỗi bạn trẻ và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, năm 2019, huyện Đông Hưng đã đạt chuẩn NTM, vượt 1 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đây chính là tiền đề, động lực để các địa phương phấn đấu trong giai đoạn 2020 - 2025 tiếp tục hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

nợ vốn giải quyết việc làm 930 triệu đồng với 21 hộ vay. Anh Mai Văn Vũ, xã Hồng Việt chia sẻ: Từ nguồn vốn vay ưu đãi của tổ chức đoàn, tôi đã mạnh dạn đầu tư trồng các loại cây giống hoa, cây cảnh trên 7 sào ruộng chuyển đổi của gia đình. Mỗi năm gia đình tôi thu lãi khoảng 150 triệu đồng từ việc bán cây giống. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, tôi còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống, vốn cho thanh niên trong xã cùng áp dụng vào thực tế để mang lại thu nhập cho gia đình.



Đoàn viên, thanh niên tham gia san lấp mặt bằng làm sân nhà văn hóa thôn Thọ Hưng, xã Minh Phú (Đông Hưng) năm 2019.

Anh Vũ Hữu Quang cho biết thêm: Một trong những dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Đông Hưng thời gian qua đó là nêu cao tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tình nguyện giúp đỡ cộng đồng. Đoàn đã trao hơn 900 suất quà tặng thương binh,

tổng số 500 cây, hỗ trợ kinh phí, ngày công xây dựng nhà văn hóa thôn tại các xã Minh Phú, Hồng Việt; hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, làm mới 5km đường nội đồng... Ông Vũ Văn Thanh, thôn Thọ Nam, xã Minh Phú cho biết: Huyện đoàn Đông Hưng và đoàn thanh niên các địa phương, đơn vị trong huyện đã có nhiều hoạt động góp sức xây dựng NTM của xã. Chúng tôi vẫn còn nhớ năm 2019 các cấp bộ đoàn đã huy động cán bộ, đoàn viên hỗ trợ ngày công, kinh phí để làm đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa. Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng của các bạn trẻ.

Các cơ sở đoàn trong huyện đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc xây dựng NTM như: tổ chức sửa chữa và lắp đặt điện chiếu sáng sân vận động;

bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng; vận động trên 1.400 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo, thu được hơn 1.300 đơn vị máu; tổ chức 19 đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách; thăm, động viên và tặng 70 suất quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 65 suất quà cho các tân binh; phối hợp hỗ trợ xây dựng 9 nhà tình nghĩa cho học sinh, hộ nghèo... Những thành tích, kết quả đạt được trong 5 năm qua là tiền đề để mỗi cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong huyện tiếp tục nỗ lực, thi đua phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và đoàn cấp trên đề ra.

KUÂN PHƯƠNG

HƯNG HÀ

Người chăn nuôi gặp khó khi giá thức ăn tăng cao

Từ đầu năm 2022 đến nay, theo thống kê, giá các loại thức ăn chăn nuôi đã tăng 6 lần. Cũng như nhiều địa phương khác, người chăn nuôi ở Hưng Hà đang gặp nhiều khó khăn.

Vừa mới xuất chuồng lứa lợn thịt với giá trên 60.000 đồng/kg nhưng ông Đình Văn Mừng, thôn Đông Đô Kỳ, xã Đông Đô vẫn không vui. Bởi sau khi hạch toán lại các khoản chi phí như thức ăn, con giống, công chăm sóc... tính ra lứa lợn này ông hòa vốn. Mặt khác, hiện nay các cửa hàng lại thông báo giá thức ăn chăn nuôi đồng loạt tăng nên ông cũng e dè khi tái đàn. Ông chia sẻ: Mỗi con lợn từ khi bắt đầu nuôi đến khi đạt được trọng lượng hơn 1 tạ tiêu thụ hết 9 bao cám. Với giá thức ăn như hiện nay sẽ mất trên 3,3 triệu đồng/con, cộng với

tiền con giống, điện, nước..., tổng chi phí khi xuất chuồng gần 5 triệu đồng/tạ lợn, đó là chưa tính công chăm sóc. Theo so sánh, giá thức ăn chăn nuôi so với năm 2021 tăng 125.000 - 127.000 đồng/bao, giá lợn giảm 20 triệu đồng/tấn, như vậy người chăn nuôi chỉ hòa vốn, thậm chí phải bù lỗ.

Hiện nay, nhiều người dân ở thị trấn Hưng Nhân cũng đang lo lắng khi giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng. Chị Khúc Thị Nghĩa cho biết: Trước đây gia đình tôi nuôi 400 - 500 con lợn, tuy nhiên do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, hiện tôi chỉ nuôi giảm tới một trăm con. Giá thức ăn chăn nuôi đã tăng lên 50.000 - 70.000 đồng/bao, một ngày gia đình tôi mất thêm gần 600.000 đồng nên tính ra chỉ hòa vốn. Chúng tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp giúp đỡ

giá thức ăn để người chăn nuôi yên tâm đầu tư tái đàn. Lo lắng, cảm chừng là tình trạng chung của nhiều hộ chăn nuôi ở thị trấn Hưng Nhân khi giá thức ăn chăn nuôi đồng loạt điều chỉnh tăng từ 250.000 đồng/bao cám (năm 2021) lên 350.000 - 370.000 đồng/bao, cám loại 25kg (6 tháng đầu năm 2022). Bà Trần Thị Hiền, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y thị trấn cho hay: Với giá thức ăn như hiện nay, người chăn nuôi gặp không ít khó khăn. Để tiếp tục gắn bó với nghề và giảm chi phí sản xuất, nhiều hộ chăn nuôi đã cho ăn dặm các loại rau củ, thức ăn thừa. Tuy nhiên, đây chỉ là cách làm tạm thời bởi nó tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân cho biết: Thị trấn hiện có 4 trang trại, 22 gia trại với trên 4.000 con lợn, 45.000 con gia cầm ở 237 hộ chăn nuôi, giảm so với cùng kỳ năm trước. Để ổn định tâm lý và khuyến khích người dân giữ vững tổng đàn, thị trấn tiếp tục hướng dẫn bà con trước mắt tập trung chống nóng cho đàn vật nuôi và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, khuyến cáo bà con áp dụng mô hình chăn nuôi đa dạng đàn gia súc, gia cầm để tránh tình trạng mất giá đồng loạt.



Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến ông Đình Văn Mừng, xã Đông Đô (Hưng Hà) cảm chừng khi tái đàn.

Toàn huyện Hưng Hà có 176 trang trại, 2.040 gia trại với trên 100.000 con lợn, 15.534 con trâu, bò, 2.316.000 con gia cầm và 188 lồng cá tập trung ở các xã: Hồng An, Tân Lễ, Điền Nông, Độc Lập, thị trấn Hưng Nhân... Trước thực trạng giá thức ăn chăn nuôi tăng, trong khi đã sản phẩm tăng, huyện khuyến cáo người chăn nuôi chủ động cập nhật thông tin thị trường, lựa chọn vật nuôi phù hợp, tránh tái đàn ở ạt; chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học; chủ động thay

đổi phương thức chăn nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ để giảm chi phí. Đồng thời, người chăn nuôi vận dụng cách chế biến thức ăn cho đàn vật nuôi tại chỗ với những nguyên liệu

sẵn có tại địa phương và có giải pháp lưu thông hàng hóa, tránh làm đứt gãy chuỗi sản xuất để người nông dân với bớt những khó khăn trước mắt.

THANH THỤY